

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
คณิตศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 100	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนับ 10 20 30,, 100 - การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย - ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย - การเปรียบเทียบจำนวน - การเรียงลำดับจำนวน - การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 - การนับลดทีละ 1
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 : เรื่อง การบวกและการลบจำนวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100	<ul style="list-style-type: none"> - การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด) - การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด) - โจทย์ปัญหาการบวก - การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจาย) - การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการกระจาย) - โจทย์ปัญหาการลบ
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 : เรื่อง การบวก ลบระคน	<ul style="list-style-type: none"> - การบวก ลบระคน - โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
วิทยาศาสตร์	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่อง อากาศรอบตัวเรา	<ul style="list-style-type: none"> - อากาศ , ลม - ความสำคัญของอากาศ - ลักษณะของอากาศ - การแต่งกายเหมาะกับลักษณะของอากาศ
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เรื่อง น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำ - ความสำคัญของน้ำ
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เรื่อง กลางวันและกลางคืน	<ul style="list-style-type: none"> - กลางวันและกลางคืน - ช้างขึ้นช้างแรม
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรื่อง แรงแผ่กัก แรงแดึง	<ul style="list-style-type: none"> - แรงแผ่กักหรือดัน - กิจกรรมออกแรงผ่กักหรือดัน - แรงแลากหรือดึง - กิจกรรมที่ออกแรงลากหรือดึง

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
สังคมศึกษา - บูรณาการ	หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	- พุทธประวัติ - พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา - หน้าที่ชาวพุทธ - การบริหารจัดการและเจริญปัญญา - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
พลศึกษา	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่	- อบอุ่นร่างกาย - การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ - ความอ่อนตัว - การเคลื่อนที่ในท่าทางเลียนแบบสัตว์ - การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง - การกลิ้ง - การคลาน - การเคลื่อนที่ทรงตัวบนอุปกรณ์
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การเคลื่อนไหวประกอบกับอุปกรณ์	- การเลี้ยงบอลขนาดเล็ก - การรับ - ส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก - การโหนบาร์ (โหนค้ำไม่ดึงตัวขึ้น) - การวิ่งถืออุปกรณ์
ว่ายน้ำ	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การขึ้น - ลง สระว่ายน้ำ	- การลงสระน้ำ - การขึ้นสระน้ำ
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง ระบบหายใจ	- การดำน้ำเป่าลม - การกลั้นหายใจใต้น้ำ
ศิลปะ	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Hamburger - แฮมเบอร์เกอร์	- การวาดภาพโดยใช้รูปร่างเรขาคณิตมาประกอบกัน เป็นภาพแฮมเบอร์เกอร์และระบายสีภาพ ตามธรรมชาติหรือตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Orange - ส้ม	- การวาดภาพโดยใช้วงกลมมาประกอบกัน เป็นภาพส้มและระบายสีภาพตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Crab - ปู	- การวาดภาพโดยใช้วงกลมและเส้นโค้ง มาประกอบกันเป็นภาพปูและระบายสีภาพตาม ความรู้สึกของตนเองบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Squid - ปลาหมึก	- การวาดภาพโดยใช้รูปร่างเรขาคณิตมาประกอบกัน เป็นภาพปลาหมึกและระบายสีภาพตามธรรมชาติ หรือตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Watermelon - แตงโม	- การวาดภาพโดยใช้วงกลมมาประกอบกันเป็นภาพ แตงโมและระบายสีภาพตามความรู้สึกของตนเอง

วิชา	หน่วยการเรียนรู้	เนื้อหาบทเรียน
ศิลปะ	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Apple - แอปเปิ้ล	- การวาดภาพโดยการใช้เส้นโค้งและเส้นต่างๆ มาประกอบกันเป็นภาพแอปเปิ้ลและระบายสีภาพ ตามธรรมชาติหรือตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : สวนผลไม้	- วาดภาพเรื่องราวตามจินตนาการโดยนำภาพที่เคยวาด ในสัปดาห์ที่เคยเรียนมา รวมกันเป็นเรื่องราว และระบายสีภาพ สื่อความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Leopard's face - หน้าเสือดาว	- การวาดภาพโดยใช้เส้นตรงและเส้นโค้ง มาวาดประกอบกันเป็นภาพหน้าเสือดาว และระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง : ภาพพิมพ์	- สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
ดนตรี	หน่วยการเรียนรู้ : Activity : Butterfly - ผีเสื้อ	- การวาดภาพโดยใช้เส้นตรงและเส้นโค้ง มาวาดประกอบกันเป็นภาพ ผีเสื้อ และระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง
	หน่วยการเรียนรู้ : Insight Music : เพลง A Hurry Up Song	- ปฏิบัติคีย์บอร์ด : Level 1A
	หน่วยการเรียนรู้ : Insight Music : เพลง A B C Song	- ปฏิบัติคีย์บอร์ด : Level 1A
การงานอาชีพฯ	หน่วยการเรียนรู้ : เรื่อง การดูแลรักษาพืช	- เครื่องมือดูแลรักษาพืช - การรดน้ำต้นไม้ - การถอนและการเก็บวัชพืช
	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : โปรแกรม Scratch	- มารู้จักโปรแกรม Scratch กันเถอะ - การเพิ่มและลบฉาก - การสร้างฉากใหม่ - การสร้างตัวละคร - การสร้างภาพเคลื่อนไหว

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม)